



ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๒๓

กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง การอนุมัติเป็นหลักการ กรณีการเบิกค่าเช่าโรงแรมหรือที่พักอื่นเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
เรียน หัวหน้าส่วนราชการที่มีหน่วยงานประจำในต่างประเทศ

ด้วยส่วนราชการที่มีหน่วยงานประจำในต่างประเทศได้มีหนังสือขอทำความตกลง กรณีสัญญาเช่าบ้านของข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศได้สิ้นสุดลง ในช่วงใกล้ครบวาระประจำการของข้าราชการ หรือในระหว่างอยู่ปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบงานในหน้าที่ และข้าราชการมีความจำเป็นต้องเช่าโรงแรมเป็นที่พักอาศัยในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขอให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการให้ข้าราชการเบิกค่าเช่าโรงแรมในช่วงเวลาดังกล่าวได้

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความสะดวก-คล่องตัว และเป็นการช่วยเหลือข้าราชการในเรื่องที่อยู่อาศัยในระหว่างปฏิบัติงานของทางราชการ จึงอนุมัติเป็นหลักการให้ข้าราชการเบิกจ่ายค่าเช่าโรงแรมหรือที่พักอื่นได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงโดยเฉลี่ยรายวัน ตามสิทธิค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ข้าราชการพึงได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้เบิกจ่ายได้เป็นเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาเช่าสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

๑. กรณีข้าราชการครบวาระประจำการในต่างประเทศและอยู่ในช่วงส่งมอบงานในหน้าที่ และสัญญาเช่าบ้านสิ้นสุดลงตามระยะเวลาในสัญญาเช่า ก่อนข้าราชการเดินทางกลับประเทศไทย หรือไปประจำสำนักงานแห่งใหม่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ข้าราชการแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาเช่าบ้านก่อนกำหนด

๒. กรณีข้าราชการอยู่ในช่วงใกล้ครบวาระประจำการ และสัญญาเช่าบ้านกำหนดเงื่อนไขให้ผู้เช่าต้องแจ้งยกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้าและไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าพักแทน ซึ่งเป็นเหตุให้สำนักงานในต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการเช่าบ้านหลังดังกล่าวต่อไปได้

๓. กรณีข้าราชการถูกจัดให้เข้าพักอาศัยในบ้านเช่าที่ว่างอยู่และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามระเบียบฯ ข้อ ๓๖ แต่ระยะเวลาในสัญญาเช่าเหลืออยู่ไม่ถึง ๑๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส แจ่มเวหา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

โทร. ๐-๒๑๒๗-๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๒๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๗